

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA H'DRAI**

Số: /UBND-TH

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã

Thực hiện Công văn số 10/HĐND-TH ngày 17/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện; Báo cáo số 17/BC-TĐB ngày 17/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Có gửi kèm văn bản); Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì (chi tiết có Phụ lục giao nhiệm vụ kèm theo) khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp. Hoàn thành **trước ngày 25 tháng 06 năm 2024**.

2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. **Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024**.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Nhàng

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Stt	Kiến nghị của cử tri	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
I	Cử tri xã Ia Toi				
01	Cử tri: Hồ Văn Đông, Mai Viêt Thách – Thôn 9	Hiện nay, bà con Nhân dân trong thôn có khai hoang đất bờ lô, hợp thủy thuộc phần diện tích đất của doanh nghiệp được cấp thẩm quyền cho thuê, để làm ruộng nước và trồng hoa màu góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Để bà con nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất. Đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi diện tích bờ lô, hợp thủy mà doanh nghiệp không trồng cao su để giao lại cho bà con canh tác, sản xuất.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Ủy ban nhân xã Ia Toi và các đơn vị liên quan	
02	Cử tri: Hồ Văn Đông – Thôn 9:	Bản thân tôi có tham gia chiến đấu tại Vương quốc Cam pu chia và hiện nay vẫn còn đồng đội chưa được quy tập, tôi có nguyện vọng thăm lại chiến trường xưa. Đề nghị cấp thẩm quyền hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để tôi được đi thăm lại chiến trường xưa.	Ban Chỉ huy Quân sự huyện	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã Ia Toi và các đơn vị có liên quan	
03	Cử tri: Mai Viêt Thách – Thôn 9:	Đề nghị cấp thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại	Phòng Tài nguyên và	Ủy ban nhân xã Ia Toi và các	

Stt	Kiến nghị của cử tri	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
		Thôn 9, Thôn Ia Dor để bà con xây dựng nhà ở, yên tâm lao động sản xuất.	Môi trường	đơn vị liên quan	
04	Cử tri: Trương Văn Thành – Thôn 9:	Hiện nay trên địa bàn Thôn có 04 hộ (gồm: Lò Văn Tuấn, Hà Văn Chải, Trương Thị Lưu, Vi Văn Tiền) được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở (dự án 1 - Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi) đến nay các hộ gia đình đã hoàn thành việc xây dựng và đã được ban ngành của xã kiểm tra, nghiệm thu nhưng chưa giải quyết kinh phí hỗ trợ. Đề nghị UBND xã, huyện sớm giải quyết cho các hộ gia đình chi trả tiền công, mua vật liệu.	UBND xã Ia Toi	Văn phòng HĐND – UBND huyện và các đơn vị liên quan	
05	Cử tri: Nguyễn Trung Sỹ - Thôn 7:	Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện xây dựng rãnh mương thoát nước. Vì hiện nay đã vào mùa mưa lượng nước từ trên đồi chảy xuống và tràn ra đường cuốn theo đất đá, cây khô rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Ủy ban nhân dân xã Ia Toi	
06	Cử tri: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thôn 7:	Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện cấp đất ở cho 05 hộ dân còn lại tại điểm dân cư Làng cá để các hộ dân ổn định cuộc sống.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND xã Ia Toi và các đơn vị liên quan	
07	Cử tri: Nguyễn Huy	Hiện nay các cấp có thẩm quyền đã triển khai cho người dân đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng	UBND xã Ia Toi	Phòng Tài nguyên và Môi	

Stt	Kiến nghị của cử tri	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
	Hiền – Thôn 7:	đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời cho người dân được biết là khi nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.		trường và các đơn vị liên quan	
II	Cử tri xã Ia Dom				
08	Cử tri Hà Văn Hợp – Thôn 1,	Hiện nay bộ công chiêng được huyện cấp cho Thôn đã bị hư hỏng không sử dụng được. Đề nghị UBND quan tâm sửa chữa, để phục vụ các Lễ hội truyền thống của các dân tộc.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	UBND xã Ia Dom	
09	Cử tri: Lương Văn Thiên – Thôn 1	Hiện nay thùng rác cấp cho Thôn còn ít, khoảng cách thùng rác xa, khó cho việc thu gom rác thải. Đề nghị UBND huyện cấp thêm thùng rác tại các Thôn.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	UBND xã Ia Dom	
		Hệ thống nước sạch hiện nay tại Thôn 1 mới cấp được khoảng ½ thôn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, tiếp tục lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hộ còn lại của Thôn 1.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	UBND xã Ia Dom	
10	Cử tri: Phạm Văn Thành – Thôn 1:	Hàng năm lượng giống lúa cấp về cho dân quá ít không đủ để bà con gieo trồng. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ thêm cho nhân dân gieo trồng.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND xã Ia Dom	

Stt	Kiến nghị của cử tri	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
11	Cử tri: Trần Minh Quỳnh; Phạm Thị Minh Hiếu – Thôn 2:	Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không thuộc diện được tạm giao đất.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND xã Ia Dom và các đơn vị liên quan	
12	Cử tri: Vi Văn Thao – Thôn 2:	Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo kéo điện cho các hộ dân thuộc lô 2 khu dân cư mới, tại điểm Trường Nguyễn Du – Thôn 2. Hiện nay chưa có điện.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	UBND xã Ia Dom và các đơn vị liên quan	
13	Cử tri: Hoàng Văn Đài – Thôn 2	- Hiện nay, giá thu gom rác thải của huyện quá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh giá thu gom rác thải hợp lý.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	UBND xã Ia Dom	
		- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục nguồn nước tập trung đảm bảo ổn định cung cấp nước cho nhân dân sử dụng, phục vụ nước trong sinh hoạt.	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị	UBND xã Ia Dom	
14	Cử tri: Nguyễn Thị Thùy – Thôn 2:	Đề nghị các cấp quan tâm giải quyết hỗ trợ cây trồng trên đất khi giải phòng mặt bằng thi công Đại đội 186. Từ năm 2017; 2018 đến nay chưa được hỗ trợ.	Ban Chỉ huy Quân sự huyện	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND xã Ia Toi và các đơn vị liên quan	ý kiến, kiến nghị đã được trả lời tại sau kỳ họp lần

Stt	Kiến nghị của cử tri	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
					thứ 6 HĐND huyện